



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tạo nền tảng phòng thủ vững chắc từ thời bình



Thục binh đánh địch đổ bộ đường biển của lực lượng vũ trang tỉnh.

Với quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Chuẩn bị tốt, vận hành nhuần nhuyễn

Ngày từ đầu năm, căn cứ vào mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và triển khai các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và các tiểu ban giúp việc. Bám sát sự chỉ đạo của Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh

phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức khảo sát, xây dựng ý định diễn tập. Trong đó, chú ý kết cấu tình huống các giai đoạn, vấn đề huấn luyện sát với thực tế, phù hợp với địa bàn cơ sở trong thể trận phòng thủ chung của tỉnh. Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lực lượng cụ thể, chặt chẽ, tạo sự thống nhất về

nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện chỉ đạo tỉnh, cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt phương châm "hướng dẫn nhưng không làm thay". Cơ quan quân sự chỉ đóng vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn và thẩm định về thể thức văn bản, công tác tham mưu tác chiến chứ không "làm thay, làm hộ" nhằm nâng cao năng lực diễn tập cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Cách làm này đã giúp đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành nắm chắc nội dung công việc của ngành mình, cấp cơ sở, bảo đảm sát thực tế. Nhờ đó, trong diễn tập KVPT năm nay, các cơ quan, ban, ngành, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và LLVT đã xây dựng hàng trăm văn kiện các loại đủ, đúng quy định.

(Xem tiếp trang 3)

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 50.502 tỷ đồng

Theo Sở Công Thương, mặc dù chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của tỉnh tháng 9 giảm nhẹ so với tháng 8 nhưng IIP 9 tháng đầu năm nay vẫn tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt 50.502,7 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 74,2% kế hoạch năm 2019. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước đạt 6.080 tỷ đồng.

Có được kết quả đó, từ đầu năm đến nay, ngành Công Thương đã làm tốt công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính, thực hiện rút ngắn 50% thời gian giải quyết, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công các huyện, thành phố và trên website của Sở Công Thương. Sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được triển khai thực hiện tốt; công tác thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được chú trọng. Hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp ổn định.

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC DUẤN



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP.

HUNG HÀ 9 tháng, tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,02% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt trên 11.636 tỷ đồng, đạt 69,28% kế hoạch năm, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước tăng 17,68%; thương mại, dịch vụ ước tăng 7,16% so với cùng kỳ. Riêng nông nghiệp, thủy sản giảm 1,45% so với cùng kỳ. Từ nay đến hết năm 2019, huyện Hưng Hà tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, phấn đấu năm 2019 đạt tổng giá trị sản xuất trên 16.797 tỷ đồng.

MAI THƯ

Đánh giá hai giống lúa LT2KBL và LP5



Đại biểu tham quan mô hình sản xuất hai giống lúa với diện tích 3ha tại thôn Trung Hòa, xã Hòa Bình (Kiến Xương).

Tại xã Hòa Bình (Kiến Xương), Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Định vừa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá hai giống lúa thuần chất lượng LT2KBL và LP5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan mô hình sản xuất hai giống lúa với diện tích 3ha tại thôn Trung Hòa, xã Hòa Bình. Giống lúa thuần chất lượng LT2KBL được Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp bằng bảo hộ là giống quốc gia năm 2018; giống lúa thuần chất lượng LP5 được công nhận là giống sản xuất thử năm 2018. Qua theo dõi, đánh giá, hai giống lúa có thời gian sinh trưởng vụ xuân 130 - 135 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày; cứng cây, dạng hình gọn, lá đồng đều và bền, độ thuần đồng ruộng cao. Chiều cao cây từ 105 - 110cm, cây dễ nhánh khả, lá xanh đậm, chịu thâm canh, khả năng chống chịu khá tốt với điều kiện ngoại cảnh bất thuận; có tiềm năng năng suất cao, ổn định. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh cũng như tiềm năng năng suất của hai giống lúa.

Trung tâm Khuyến nông để nghị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Định tiếp tục làm các mô hình trình diễn hai giống lúa ở các vùng sinh thái và các chân đất khác nhau để đánh giá hết những đặc tính của giống.

NGÂN HUYNH

Hơn 160 vận động viên tham gia giải quần vợt tranh cúp hữu nghị lần thứ VIII

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh vừa tổ chức khai mạc giải quần vợt tranh cúp hữu nghị lần thứ VIII.

Tham dự lễ khai mạc có trên 160 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hà Nam...

Giải nhằm động viên, khích lệ phong trào thể dục thể thao quần vợt, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi và nâng cao trình độ chuyên môn cho thành viên các câu lạc bộ quần vợt trong và ngoài tỉnh.

Giải có 81 đôi nam vận động viên, chia thành 8 bảng, tham gia tranh tài ở 3 nội dung chính: đôi nam có tổng điểm 1.300; đôi nam có tổng điểm 1.340 và đôi nam có tổng điểm 1.500.

Giải diễn ra trong hai ngày (5 - 6/10). Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và cúp lưu niệm cho các đội.

NGUYỄN THỜI

Trên 1,6 triệu người có thẻ BHYT

9 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện cấp mới, cấp gia hạn 932.123 thẻ, cấp lại 98.364 thẻ BHYT, nâng tổng số người có thẻ BHYT toàn tỉnh hiện nay là 1.603.500 người.

Số người tham gia BHYT chiếm 87,89% dân số toàn tỉnh, trong đó có 455.230 người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

3 tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện quy trình rà soát và kiểm tra cấp trùng thẻ BHYT, bảo đảm đến hết năm 2019 không có thẻ BHYT cấp trùng giữa các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Hướng dẫn bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT, nhất là việc cấp, gia hạn thẻ BHYT của các nhóm đối tượng hết hạn sử dụng năm 2019.

THU HOÀI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 200 người cao tuổi



Nhân viên y tế đón tiếp chỉ dẫn chu đáo.

Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019, sáng ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với UBND phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 200 người cao tuổi trên địa bàn phường.

Tại Khoa Khám bệnh, các y bác sĩ đã đón tiếp, khám lâm sàng và sử dụng các thiết bị y tế hiện đại siêu âm, điện tim, chụp X-quang tầm soát các bệnh về huyết áp, tiểu đường, tiêu hóa, tim mạch, xương khớp, tai - mũi - họng, mắt và một số bệnh nội ngoại khoa khác cho 200 người từ 70 tuổi trở lên. Không chỉ được khám, sử dụng các dịch vụ y tế hiện đại miễn phí, từ đó phát hiện sớm mầm bệnh để kịp thời điều trị, các cụ còn được Bệnh viện tặng quà gồm nhiều loại thuốc bổ. Đồng thời, các bác sĩ phát tờ rơi, tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe như luyện tập thể thao, chế độ dinh dưỡng phù hợp, cách phòng, chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi và các bệnh truyền nhiễm theo mùa.

HÀ DUNG

VŨ THƯ

Sẵn sàng khai hội chùa Keo

(Xem trang 3)



Du thuyền hát giao duyên tại lễ hội chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư).

THÁI THỤY

Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

(Xem trang 2)